

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล

ชื่อผู้ศึกษา นายรัชชัย อภัยศรี

ปีที่ทำการศึกษา 2555

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประพันธ์ –
อารีย์ หงษ์สกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประพันธ์ –
อารีย์ หงษ์สกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1 โรงเรียนประพันธ์
– อารีย์ หงษ์สกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2555
จำนวน 22 คน

เครื่องมือในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
จำนวน 3 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม จำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต จำนวน 10 ข้อ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการศึกษาดังนี้

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 79.95/84.70 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/80 และเมื่อพิจารณารายชุดพบว่าชุดที่ 1-3 มีประสิทธิภาพ 77.38/82.27 , 80.93/87.73 และ 81.70/87.73 ตามลำดับ

2. ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 11.91 คะแนน และ 25.41 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26